



สรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยภาคการผลิตทรงตัวจากอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งค่อนข้างมาก ขณะที่ ภาคการค้า ภาคบริการและท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมยังคงหดตัวเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาและภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจากยอดจำหน่ายภาคการค้าหดตัวตามกำลังซื้อที่ลดลง โดยจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพียงเล็กน้อย ส่วนภาคบริการและท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากภาคอีสานพึ่งพาการจัดประชุมสัมมนาและการจัดงานของภาครัฐเป็นหลัก สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ในระดับสูง

แนวโน้มภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ธุรกิจโดยรวมตามการประเมินของผู้ประกอบการในภาคฯ มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก โดยเห็นว่า ภาคการผลิต และภาคอสังหาริมทรัพย์ จะขยายตัวเล็กน้อยตามโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเป็นไปได้ช้า ในขณะที่ภาคการค้า รวมถึงภาคบริการและท่องเที่ยวจะหดตัวเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว

ภาคการผลิต

ภาคการผลิตโดยรวมยังคงทรงตัว โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐยังคงขยายตัว เช่น โรงไม้หิน และการผลิตท่อระบายน้ำและคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน เป็นต้น แม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างมาก ปริมาณผลผลิตลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะโรงสีข้าวต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการในภาคกลางที่เข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิในภาคฯ ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตเกษตรเพื่อส่งออกจะยังคงหดตัวเนื่องจากประเทศจีนซึ่งผู้นำเข้าหลักได้ชะลอคำสั่งซื้อมันสำปะหลังจากไทย โดยเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบข้าวโพดภายในประเทศทดแทนการนำเข้ามันสำปะหลัง

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจในการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการของภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) รวมถึงโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและถนน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรจะเลิกกิจการเนื่องจากธุรกิจประสบกับการขาดทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงสีขาดเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นผลจากสถาบันการเงินระงับสินเชื่อใหม่และเรียกคืนสินเชื่อเดิม

* รายงานแนวโน้มธุรกิจประมวลผลจากข้อมูลที่ ธพท. สกอ. ได้รับจากภาคธุรกิจในโครงการ Business Liaison Program ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 57 ราย ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (รวมการประชุมตามโครงการผู้บริหารระดับสูง ธพท.พบผู้ประกอบการภูมิภาคครั้งที่ 1/2559 จังหวัดอุดรธานี) ประกอบด้วยภาคการผลิต 18 ราย ภาคการค้า 18 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 13 ราย ภาคบริการและการท่องเที่ยว 5 ราย และอื่นๆ 3 ราย (หอการค้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. และสวนผลไม้)

ที่ได้ให้สินเชื่อไปมากในช่วงโครงการรับจำนำข้าว นอกจากนี้ บางอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มมีการปลดคนงานเนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

ภาคการค้า

ภาคการค้าโดยรวม**หดตัวเล็กน้อย**จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา และจากผลกระทบของภัยแล้งในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง สะท้อนจากธุรกิจจำหน่ายวัสดุและเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดลงตามผลผลิตและราคาพืชผลทางการเกษตร ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำกำลังซื้อลดลงจากภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการแข่งขันด้านการค้าสูง อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเล็กน้อย เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมาตรการกินเที่ยวช่วยชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ขณะที่การจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์ทั่วไปทรงตัว โดยกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนิยมใช้รถจักรยานยนต์คันใหญ่ (Big Bike) ตามกระแสความนิยมในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ประกอบการบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Social Media เพิ่มขึ้น

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจภาคการค้าโดยรวมจะยังคง**หดตัวเล็กน้อย**ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงกำลังซื้อที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาภัยแล้งถึงแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ยังมีภาระในการชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า

ภาคบริการและท่องเที่ยว

ภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยรวม**หดตัวเล็กน้อย**ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แม้ว่าภาครัฐจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายจึงส่งผลได้ไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับยังมีปัญหาหนี้สิน กำลังซื้อของประชาชนลดลงจึงลดการใช้จ่ายลงมาก นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจึงส่งผลกระทบต่อภาคบริการและการท่องเที่ยวในภาคฯ ที่พึ่งพาการจัดประชุมสัมมนาและการดูงานของภาครัฐเป็นหลัก สะท้อนจากการเข้าพักโรงแรมในภาคฯ ไตรมาส 2 ปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้งการให้บริการทางการเงินลดลงซึ่งเป็นผลจากนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินเข้มงวดและระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่การให้บริการด้านขนส่งสินค้าปรับตัวดีขึ้นบ้างจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และชนิดของสินค้าที่ขนส่งเพื่อกระจายสินค้าทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยรวมจะยังคง**หดตัวเล็กน้อย**เช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากภาครัฐยังคงเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายด้านการเดินทางและการอบรมสัมมนา อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) ที่คาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 นี้พอสมควร

ภาคอสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาคฯ โดยรวมหดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเล็กน้อย โดยได้รับอานิสงส์จากโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเป็นไปได้ช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ สำหรับแนวโน้มความต้องการที่พักอาศัยภาคเอกชนยังมีอย่างต่อเนื่อง และเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่ากำลังซื้อจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินก็ตาม

การลงทุน

ไตรมาส 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการในภาคฯ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเป็นการขยายในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการภาครัฐ จำแนกตามแผนการลงทุนเพิ่มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ **ภาคการผลิต** มีแนวโน้มลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและท่อระบายน้ำอัดแรงโรงสีข้าว ผลิตเครื่องหนัง ส่วนธุรกิจกระดาษและเยื่อกระดาษปรับปรุงกระบวนการผลิตและวางแผนขยายสายการผลิตในระยะยาว **ภาคบริการและท่องเที่ยว** ธุรกิจท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การจูงตัวผู้ใช้ระบบออนไลน์ **ภาคการค้า** ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ขยายอาคารโชว์รูมรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขยายการให้บริการด้วยระบบเฟรนไชส์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และ**ภาคอสังหาริมทรัพย์** มีแผนลงทุนในอาคารพาณิชย์ และทยอยก่อสร้างบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรตามการจองซื้อ

ราคาและต้นทุน

ด้านราคาสินค้าของธุรกิจในภาคฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ เนื่องจากการแข่งขันสูง เว้นแต่สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในกลุ่มสินค้ายานยนต์หรือสินค้าตามคำสั่งซื้อพิเศษจึงจะปรับราคาได้ **ด้านต้นทุน** มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้า สำหรับ**แนวโน้มต้นทุน** ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าต้นทุนโดยรวมของธุรกิจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้าที่มีระยะเวลานานขึ้น

การจ้างงาน

ความต้องการจ้างแรงงานในภาคฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาแรงงานเดิมไว้และไม่จัดหาแรงงานทดแทนเมื่อมีอัตราแรงงานลดลง แต่จะปรับตัวด้วยการทำงานล่วงเวลา (OT) เพิ่มขึ้นเมื่อจำเป็น เนื่องจากยังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้อีกและมีกำลังการผลิตเพียงพอ การจ้างงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนมากขึ้น

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรกฎาคม 2559

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

กดเพื่อตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์	ไพลหลัง	ผู้บริหารทีม	E-mail: RatthasL@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	เศรษฐกิจอาวุโส	SutthirS@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดขวงศ์	เศรษฐกิจอาวุโส	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกิจอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเหน็ดหล่ม	เศรษฐกิจอาวุโส	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	เศรษฐกิจ	WatcharR@bot.or.th

สถานที่ตั้ง

ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436
โทรสาร 0 4323 9959
เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th